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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกานายนิคม ไวยรัชพานิช ขึ้นบัลลังก์เปิด
โอกาสให้สมาชิกปรึกษาหารือในที่ประชุมอาทิเรื่อง โครงการรับจํานําข้าวท่ีเอื้อ
ประโยชน์นายทุน โดยนางสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี กล่าว
หารือว่า โครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลไม่ได้เอื้อประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริง โดย
ส่วนตัวมองว่า เป็นการเอื้อประโยชน์กับเจ้าของโรงสีและนายทุนมากกว่า เนื่องจาก
ชาวนาจะถูกกดราคาข้าว เนื่องจากข้าวมีความชื้นจากโรงสีท่ีมีเครื่องวัดความชื้นที่ไม่ได้
มาตรฐาน ทําให้ไม่ได้เงินเต็มราคาอย่างที่ควรจะเป็น จึงขอฝากให้รัฐบาลพิจารณา
ทบทวนโครงการด้วยเนื่องจากส่วนตัวเห็นว่า ไม่ได้เกิดประโยชน์กับชาวนา และยังสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ชาวนาที่ยากจนด้วย ด้านนายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาแบบสรร
หา หารือว่า กรณีท่ีสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ท่ัวประเทศ
เดินทางมาชุมนุมปิดล้อมทําเนียบรัฐบาลวันนี้ เรื่องสําคัญคือการบริหารกองทุนกบข.เมื่อ
ปี ๒๕๕๑ ทําให้เกิดการขาดทุน ซึ่งส่งผลต่อการลดรายได้ของข้าราชการ จึงทําให้วันนี้
ข้าราชการมาเรียกร้องผ่านรัฐบาล ผ่านพรรคประชาธิปัตย์ มาถึงรัฐบาลเพื่อไทย ก็ไม่มี
ความคืบหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ข้าราชการจึงเรียกร้องให้มีการแก้ไขตามงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ีให้มีการแก้ไขมาตรา ๖๓ ในการคํานวณบําเหน็จบํานาญ ก็
ยังไม่มีการแก้ไขที่ผ่านมา วันนี้ข้าราชการก็เรียกร้องผ่านสภาว่า ทําอย่างไรรัฐบาลจะมี
การแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้
ขา้ราชการมีทางเลือก ๒ ทาง คือสามารถรับบํานาญตามพ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ คือแบบเดิม หรือรับตามพ.ร.บ.กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ และทําอย่างไรจะเยียวยากรณีข้าราชการได้รับผลกระทบจาก
การบริหารกองทุนกบข.ท่ีเกิดภาวะขาดทุนได้ ซึ่งเห็นว่ารัฐบาลควรรีบดําเนินการหากจะ
ยกร่างฯแก้ไขก็ควรที่จะเร่งดําเนินการ ด้านนายสมชาย แสวงการ หารือถึงการที่รัฐบาล
จะกู้เงิน ๒ ล้านล้านบาท ว่า ไม่มีใครค้านว่าไม่มีผลดีต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศ แต่
คําถามคือคุ้มหรือไม่ ทําไมต้องทําไปพร้อมๆกันทีเดียว และสร้างหนี้สินระยะยาวถึง ๕๐ 
ปี ทําให้อนาคตไม่สามารถกู้ลงทุนได้อีก ซึ่งนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.คลัง ยืนยันว่า 
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รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ -เชียงใหม่ ความเร็ว ๑๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทาง
เวลา ๔ ชั่วโมง ซึ่งหากเทียบกับสายการบินต้นทุนต่ําแล้วจะคุ้มค่ากันหรือไม่ เส้นทาง
กรุงเทพ -นครราชสีมา กรุงเทพ-หัวหิน และ กรุงเทพ-ระยอง ระยะทางรวมกัน ๑,๔๐๐ 
กิโลเมตร ใช้งบประมาณ ๑.๖ ล้านล้านบาท และเอกสารของกระทรวงคมนาคม ยืนยัน
ร้อยละ ๘๒.๙๒ ใช้สําหรับทางรางเท่านั้น ดังนั้นถ้าคิดเป็นจํานวนเงินต่อกิโลเมตรแล้วถือ
ว่าแพงมากซึ่งจะเข้าตามทฤษฎีสองสูงหรือไม่ โดยบริษัทท่ีจะขายรถไฟความเร็วสูงให้กับ
ไทย คือบริษัทของประเทศจีนแน่นอน และข้าวท่ีเอาไปเกบ็ตุนไว้โกดัง จะขายให้กับ
ประเทศจีนใช่หรือไม่เพื่อเป็นการแลกกัน ต่างคนต่างทําการค้า ทําราคาข้าว 400 
เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 800 เหรยีญสหรัฐต่อตัน ใครจะกินอย่างไรก็ว่าไป ทางจีนราคา
รถไฟ ๑.๖ ล้านล้านบาท แต่ราคาจริงถึง 5 แสนล้านหรือไม่ และจริง ๆแล้วเราควรใช้
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทําในระยะเพียง ๗ ป ีในแผนงบประมาณก็ทําได้ ไม่น่าจะต้อง
ออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงิน เนื่องจากเห็นว่าในตัวร่างยังมีวาระซ่อนไว้อีก คือ
งบประมาณสําหรับพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส 2 เฟส 3 ทําถนน และอื่นๆ อีกใช้
งบประมาณอีก 2 ล้านล้านบาท เบ็ดเสร็จจะมีการกู้ 4 ล้านล้านบาท ดอกเบี้ยท้ังสิ้น
ประมาณ 3-4 ล้านล้านบาท ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก ด้านนายประสาร มฤคพิทักษ์ สมาชิก
วุฒิสภาแบบสรรหา กล่าวว่าพระราชบัญญัติเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทนั้น มีกําหนด
ระยะเวลาในการชําระหนี้ถึง ๕๐ ปี ดอกเบี้ยอยู่ท่ี ๓.๑๖ ล้านล้านบาท และถ้าบวก
ดอกเบี้ย ๕๐ ปี ประเทศไทยจะเป็นหนี้รวมทั้งสิ้น ๕.๑๖ ล้านล้านบาท โดยการกู้เงินของ
รัฐบาลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการกู้เงิน
ก้อนใหญ่เทียบเท่ากับงบประมาณแผ่นดินทั้งปีเลยทีเดียว ซึ่งทําไมรัฐบาลไม่นําเข้าสู่
ระบบวิธีการงบประมาณ ซึ่งกํากับด้วยกฎหมาย ๔ ฉบับ และเป็นวธิท่ีีเป็นมาตรฐาน  
แต่รัฐบาลกลับไม่ทํา ท้ังที่จะใช้เงินปีละ ๓ แสนล้านบาทเท่านั้น หรือ เพราะการกระทํา
ท่ีรัฐกําลังจะทําเป็นวิธกีารที่จะทําให้หลุดจากวิธีการงบประมาณตามปกติของราชการที่
เป็นมาตรฐาน โดยต้องการโยกใช้งบประมาณอย่างไรก็ได้ตามอําเภอใจ ส่วนเอกสาร ๑๙ 
มาตราร่างพระราชบัญญัติเงินกู้ครั้งนี้ บวกกับเอกสารแนบท้ายอีก ๔ - ๕หน้า จากการที่
ได้ศึกษาแล้วเห็นว่ามีแต่โครงการภาพใหญ่ไม่มีรายละเอียด และตัวโครงการก็ไม่มี
แผนงาน และงบประมาณก็แสดงให้เห็นว่าไม่ต้องคืนเข้าคลังด้วย ซึ่งมองว่าการกระทํา
ดังกล่าวของรัฐบาลถือเป็นเรื่องไม่ปกติ ซึ่งตนขอย้ําว่าหนี้ดังกล่าวไม่ใช่ NPL แต่เป็น 
NLP คือ next life payment ซึ่งหมายถึงไปใช้หนี้คืนเอาชาติหน้านอกจากนี้ ยังมี 
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สมาชิกหยิบยกปัญหาโลกร้อนและนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลเข้าหารือ
ด้วยว่า นโยบายประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่ดี แต่รัฐบาลควรดําเนินการอย่างชัดเจนและ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อผลประโยชน์ของการประหยัดพลังงานใน
ประเทศ 

จากนั้นประธานฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่อง การจัดให้มีการดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนาํเสนอให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณา
คัดเลือกเปน็กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ ๒๕๓๓ เพื่อให้ได้จํานวนสองเท่าของจํานวนกรรมการด้าน
คุ้มครองผู้บริโภค (คัดเลือกรอบแรก) ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา ๑ ต้ังแต่
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ให้เป็นการดําเนินการลงคะแนนโดยวิธีลับในคูหาโดย
วิธีการลงคะแนนที่จัดให้ท้ังหมด ๙ คูหา รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและที่
ประชุมฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนนจากสมาชิกฯ จํานวน ๖ คน โดยมี
หน้าท่ีตรวจนับคะแนนหลังการลงคะแนน และกรณีมีปัญหาการตรวจบัตรลงคะแนนก็
ให้กรรมการวินิจฉัย และการคัดเลือกรอบสองถ้ามีก็ให้กรรมการทําหน้าท่ีต่อไปและเมื่อ
การลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะถูกตรวจสอบประวัติโดย
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าท่ีตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผล ชุดเดิม
ท่ีต้ังในที่ประชุมวุฒิสภาก่อนหน้านี้ดูแลต่อไป 
 จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ
ซึ่งกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งร่างฯนี้มีสาระสําคัญ เพื่อให้มีกฏหมายที่
ส่งเสริมกีฬาอาชีพให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศและกําหนดมาตรการคุ้มครอง 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
กับกีฬาอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น 

จากนั้นที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมกระทู้ถาม ดังนี้ 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง การดําเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ถามโดยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ว่า
สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง มีการดําเนินงานอย่างไร มีเกษตรกรเข้าร่วมหรือไม่อย่างไร  
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กลไกราคาเป็นอย่างไรและยางพาราที่ค้างในโกดังหลักแสนตันจะจัดการอย่างไร
รวมทั้งปัญหาโกดังไม่พอเก็บยางพาราจะจัดการอย่างไร รวมทั้งปัญหาความโปร่งใส
ในการดําเนินการที่โกดังเก็บยางจังหวัดท่ีนครศรีธรรมราชที่เกิดไฟไหม้มีความ
คืบหน้าในการดําเนินการอย่างไร 

ด้านนายมาโนช ไกรวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาได้ถามกระทู้ในฐานะตัวแทน
จังหวัดสุราษฎร์ท่ีปลูกยางได้มากท่ีสุดในประเทศไทย ก็ได้ถามกระทู้ว่ารัฐมี
นโยบายปรับราคายางให้สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร และปัญหาราคายางพาราที่ตกตํ่า
ขณะนี้เนื่องจากเป็นเพราะปัจจัยใด และอยากทราบว่าในตลาดโลกมีความ
ต้องการยางมากน้อยแค่ไหน รวมท้ังประเด็นกลไกการตลาดมีพ่อค้าท้องถิ่น ผู้
ส่งออก พ่อค้าคนกลางมีส่วนในการปั่นราคาหรือไม่ และรัฐจะมีมาตรการ
ยกระดับราคายางในฤดูกาลท่ีจะเริ่มใหม่ในเดือนพฤษภาคมอย่างไร รวมทั้งเรื่อง
ต้นทุนการผลิตมีการส่งเสริมอย่างไรโดยเฉพาะราคาปุ๋ยจะนํามาคํานวณให้เอื้อ
ประโยชน์แก่เกษตรกรได้หรือไม่ 
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตอบชี้แจงวา่ สถาบันที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายางมีท้ังสิ้น ๑,๙๑๖ แห่ง และมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
ท้ังสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ คนคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของเกษตรที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ 
ท้ังหมด ๑,๓๐๐,๐๐๐ คนที่มีผลกระทบในการไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของ
ระดับราคายางพารานั้นมีเสถียรภาพเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ และเนื่องจากที่ผ่านมา
ระดับการแข็งค่าของค่าเงินบาทจึงทําให้ภาวะราคายางตกลงไปเป็นลําดับ แต่ 
อย่างไรก็ตามรัฐก็ได้มีโครงการถนนรับเบอร์โรดที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ
การสร้างเส้นทางซึ่งจะทําให้เสร็จท่ีขนอมเส้นทางหนึ่ง รวมทั้งโครงการรับเบอร์
ซิต้ีท่ีจะช่วยหนุนราคายางไม่ให้ตกมากเกินไป อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทที่แข็ง
ตัวอย่างต่อเนื่องนั้นถ้าไม่แข็งตัวมากกว่านี้ก็จะทําให้ราคายางดีขึ้นเป็นลําดับ และ
สําหรับโกดังที่เก็บยางของรัฐนั้นก็จะได้นํายางพาราไปใช้ในการทําถนนยางพารา
ด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด นอกเหนือจาก
นี้รัฐบาลก็มีนโยบายให้มีอุตสาหกรรมล้อยางเกิดขึ้น เช่นการทําล้อเครื่องบิน รวม
ท้ังหลาย ๆโครงการที่คิดอยู่ สําหรับเงินที่เหลือในโครงการที่เหลืออยู่ในปี ๒๕๕๕ 
– ๒๕๕๖ กว่า ๒ หมื่นล้าน ก็ได้มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สําหรับ 
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เรื่องโกดังที่ถูกไฟไหม้ท่ีนครศรีธรรมราชนั้น ขณะนี้ก็กําลังดําเนินการขอเงิน
ประกันจากบริษัทประกันอยู่ ส่วนจะดําเนินโครงการอีกหรือไม่ ส่วนนี้รัฐจะเข้าไป
ช่วยเหลือถา้เกษตรกรเดือดร้อน ส่วนนโยบายเร่งด่วนในการให้ราคายางมีราคา
สูงนั้น รัฐบาลจะเพิ่มการใช้ยางในประเทศให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามราคายางพารา
ของไทยเราก็มีความสอดคล้องกับตลาดโลกโดยมีการประสานกันในความร่วมมือ
ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียในการรักษาเสถียรภาพยางร่วมกันรวมทั้ง
ความร่วมมือด้านอื่นให้มากขึ้น และจะพยายามรักษาระดับราคาไม่ให้ตกกว่า ๘๐ 
บาท และกลไกตลาดที่มีหลายแหล่งในการเกบ็ยางไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกซึ่งต้องรับ
ออเดอร์จากต่างประเทศโดยต้องซื้อยางล่วงหน้าก็ต้องดูแลเพื่อไม่ให้มีการปั่น
ราคาที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งมาตรการในการยกระดับราคายางในฤดูกาลใหม่
ในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นรัฐบาลก็จะมีมาตรการใหม่ ๆออกมาให้ราคายาง
ยกระดับสูงขึ้น 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ ให้ข้อสังเกตว่าการเข้าร่วมโครงการสําหรับ
ผู้ท่ีอยู่นอกและในโครงการจะทําอย่างไรให้ได้รบัความเป็นธรรมเนื่องจากนอก
โครงการมีเกษตรกรจํานวนมากกวา่ และทางด้านสภาพคล่องทางการเงินใน
โครงการก็ไม่อยากให้กระทบเกษตรกรมาก จึงอยากให้เร่งผลักดันการเพิ่มให้ใช้
ยางพาราในประเทศมากกว่าท่ีผ่านมา 
นายยุทธพงศ์ ตอบว่า ขณะนี้เบื้องต้นก็ได้มีการให้ชะลอโครงการปลูกยางพารา
ไม่ให้มีมากเกินไปเพื่อลดปัญหาให้เกษตรกรอยู่ 
กระทู้ถามเรื่อง นโยบายการจัดตั้งมหาวิทยาลัยปัตตานี ถามโดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วรวิทย์ บารูว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดต้ังมหาวิทยาลัยปัตตานี
ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเล ขึ้นใหม่เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชาวมุสลิมโดยเฉพาะ
หรือไม่ อย่างไร หรือจะให้เป็นวิทยาเขตแทนวิทยาเขตหลักท่ีหาดใหญ่และด้าน 
นายเจริญ ภักดีวณิช ได้ถามกระทู้ว่า รัฐบาลมีแนวทางหรือนโยบายในการยก
ฐานะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัยเต็ม
รูปแบบหรือเป็นเอกเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความม่ันคงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ อย่างไร 
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจง  
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ทั้ง ๒ กระทู้เบื้องต้นว่า ในส่วนของการจัดต้ังมหาวิทยาลัยในหลายจังหวัดนั้น 
รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการจัดต้ังเพิ่มในหลายพื้นที่แต่มีนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่ให้มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยท่ีดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๕๔ ไม่ให้มีมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดปัญหามี
มหาวิทยาลัยซ้ําซ้อนกับมหาวิทยาลัยท่ีมีอยู่แล้วในพื้นที่ สําหรับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีท่ีย้ายมาอยู่ท่ีสงขลานั้นก็มีระดับ
คุณภาพเปน็ที่ยอมรับด้านวิชาการที่ติดอันดับท่ี ๕ ของประเทศ ซึ่งสามารถเป็น
ส่วนเกื้อหนนุวิทยาเขตต่าง ๆของมหาวิทยาลัยด้วย ขณะเดียวกันวิทยาเขตเองก็มี
การขยายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับประเด็น
การจะยกระดับวิทยาเขตปัตตานีให้เป็นสากลรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ได้หรือไม่นั้น ส่วนนี้รัฐเองกส็่งเสริมสนับสนุนเต็มท่ีโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยู่
ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้อาทิ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล 
เป็นต้น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ ถามต่อว่า ท่ีปัตตานีจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐให้ลด
ช่องว่างการเรียนระหว่างจังหวัดและที่อื่น ด้านอาจารย์เจริญ ภักดีวานิช ถามด้วย
ว่านโยบายในการทบทวนมติครม.ให้เด็กปัตตานีเรียนในพื้นที่ได้หรือไม่ และด้าน
การยกฐานะวิทยาเขตสามารถดําเนินการได้หรือไม่อีกประเด็นหนึ่ง 
นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงวา่
การยกฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีเป็นมหาวิทยาลัย
ใหม่ขณะนี้ยังไม่มีนโยบาย แต่ถ้ามหาวิทยาลัยจะรวมวิทยาเขตนั้นทําได้ สําหรับ
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการศักยภาพรัฐบาลจะสนับสนุนได้แต่เนื่องจากถ้ามี
การยกระดับให้มีคณะอาทิ  แพทยศาสตร์ก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ
สําหรับวิทยาเขตปัตตานี ก็จะมีคณะเพิ่มขึ้น เช่นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชนบท โดยมีแผนพัฒนาถึงปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีส่วนดี
คือจะทําให้มีบุคลากรช่วยเหลือถ่ายทอดวิทยาการได้ แต่อย่างไรก็ตามก็จะรับไป
พิจารณาตามความเหมาะสมก่อนว่าถ้ามีการยกฐานะวิทยาเขตปัตตานีแล้วจะมี
ประโยชน์อย่างไรถ้ามีประโยชน์กจ็ะมีการพิจารณาต่อไป 
กระทู้ถามเรื่อง ปัญหาวิกฤติการณ์น้ําท่วมประเทศไทย ถามโดยนายสุริยา ปัน
จอร์ ว่ารัฐบาลมีแนวทางในการแกป้ัญหาระยะยาวอย่างไร และรัฐบาลมีนโยบาย 
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ในการดูแลสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ําแม่น้ําลําคลองสาธารณะ คล่อมเส้นทางน้ํา
สาธารณะอย่างไรและในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งบ้านเรารัฐบาลจะมีแนวทางในการ
บริหารจัดการน้ําอย่างไรให้มีการใช้อย่างสมดุล 
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ได้ตอบว่าชี้แจงในวงเงิน สาม
แสนห้าหมื่นล้านบาทในการจัดการบริหารจัดการน้ํานั้นขณะนี้ความคืบหน้าได้มี
การจัดทําที โอ อาร์ออกมาฉบับหนึ่งเป็นที โอ อาร์แผนบริหารจัดการน้ําระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว โดยถูกใช้ไปในเรื่องของการระบายน้ําเพื่อเชื่อมต่อระบบส่ง
น้ําให้มีประสิทธิภาพ และระยะยาวก็มี ๒ วิธกีารเพื่อทําโครงการสามแสนห้าหมื่น
ล้านบาทให้เสร็จทุกอย่าง และจะต้องเริ่มในเดือนพ.ค นี้คือ หน้าฝนน้ําท่วม
ประจําทุกปีต้องเป็นการท่วมท่ีสามารถควบคุมได้ และหากเกิดน้ําท่วมกับความ
เสียหายที่เกิดมาต้องแบ่งพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ต้นน้ําก็จะมีการปรับปรุง
ป่าให้ได้มากท่ีสุด มีโครงการซับน้ํา ชะลอน้ํา กลางน้ําเริ่มท่ีสุโขทัยก็จะชะลอน้ําท่ี
คู คลอง หนองบึงหรือนัยหนึ่งคือ แก้มลิงหรือเป็นเขื่อนธรรมชาติซึ่งมีน้อยอยู่ 
สําหรับปลายน้ําต้ังแต่ชัยนาทลงมาก็คือจะระบายน้ําออกสู่ทะเลให้เร็วท่ีสุดโดย
การทําแบบระยะยาว สําหรับปัญหาการรุกล้ําลําน้ํานั้นก็ดูแลปัญหาอยู่ในการ
ปราบปราม ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนที่ลุกล้ําด้วย 
นายสุริยา ฝากข้อสังเกตให้หน่วยงานในการดูแลพื้นที่ริมน้ํา ริมคลองให้มี
คุณภาพมากขึ้นด้วย 
กระทู้ถามเรื่อง นโยบายในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ถามโดยนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน ์สมาชิกวุฒิสภาว่า รัฐบาลทราบหรือไม่ว่า
ขณะนี้ได้มีชาวต่างชาติสัญชาติต่าง ๆที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่ใน
ประเทศไทยทั้งสิ้นจํานวนเท่าใด และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
พลตํารวจโทชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง
ว่า ชาวต่างชาติท่ีหลบหนีเข้ามาในไทยมี ๔ ประเภทคือชนกลุ่มน้อยกว่า ๖ แสน
คนคือบุคคลท่ีไม่มีสถานะในทะเบยีนกว่า ๒ แสนคน กลุม่ท่ีอาศัยในไทยถาวรโดย
ถือหนังสือคนต่างด้าวกว่า ๘ หมื่นคน ชนกลุ่มน้อยที่จัดทําทะเบียนประวัติ กว่า 
๓ แสนคนซึง่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทําทะเบียนไว้แล้วและไม่สามารถกลับ
ภูมิลําเนาเดิมได้ซึ่งแนวทางการดําเนินงานของรัฐได้ดูแลอยู่ สําหรับแรงงาน
หลบหนีเข้ามาไม่ว่าจะเป็น พม่า ลาว กัมพูชา มีประมาณกว่า ๒ ล้านคน ก็ได้มี 
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การจัดการแรงงานเหล่านี้เมื่อปี ๒๕๔๗ คือมกีารจัดระเบียบการจ้างงานที่ถูก
กฎหมายแล้ว ซึ่งในระยะยาวคือการกําหนดทิศทางความต้องการตลาดแรงงาน
ในไทยให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องพึ่งแรงงานต่างด้าว และสําหรับส่วนที่มี
แรงงานผิดกฎหมายอยู่ท่ีใดบ้าง เรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบใหมี้การจด
ทะเบียนอยู่ได้ชั่วคราวโดยอนุญาตให้ทํางานโดยมีการจดทะเบียนให้ถกูต้อง กว่า 
สองแสนคน สําหรับแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนใหม่เมื่อปี ๒๕๕๔ กวา่ ๑ ล้าน
นั้นคือคนพม่า ลาว กัมพูชา ก็สามารถติดตามได้ว่าอยู่ท่ีใดบ้างโดยจะมีชื่อตัว ชี่อ
สกุล นายจ้าง สําหรับกรณีผู้หนีภัยการสู้รบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี
ท่ีมีกว่า ๘ หมื่นคนนั้นยังไม่ทราบยอดที่แน่นอน ในส่วนการดูแลของรัฐตาม
ยุทธศาสตร์นั้นมี ๔ ยุทธศาสตร์ดังนี้คือ การดูแลชนกลุ่มน้อย ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
ยุทธศาสตร์ป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองใหม่ ทําโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล
การเข้าออกตามชายแดนของประเทศ มีการปรับฐานข้อมูลให้ทันสมัยในส่วนการ
ตรวจสอบการลักลอบเข้าเมือง มียุทธศาสตร์ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภาคีสมาชิกโดยมีกระทรวงการต่างประเทศดูแล  มีการอํานวยการตาม
ยุทธศาสตร์การดูแลหลายคณะของรัฐ สําหรับในส่วนจะมีนโยบายกับเด็กท่ีเกิดใน
ไทยอย่างไรนั้นได้กําหนดว่า ถ้ามีการอพยพเข้ามาและอาศัยอยู่นานตั้งแต่ปี 
๒๕๓๘ ก็ใหอ้าศัยอยู่ถาวรถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็ให้อยู่ได้ ท้ังนี้โดยไม่รวมกลุ่มชาว
มอร์แกน มีการแบ่งเปน็กลุ่มท่ีมีเชื้อสายไทย กลุ่มท่ีเคยอยู่ในพื้นที่ท่ีเคยเป็นของ
ไทยแต่ปัจจุบันไม่ใช่ก็ให้อยู่ได้ สําหรับเด็กท่ีอยู่ในไทยที่มีการศึกษาในไทยในปี 
๒๕๔๒ ก็จะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ 
เท่านั้นที่จะให้สถานะได้ กรณีเกิดในไทยก็ให้ลงรายการตามพระราชบัญญัติ
สัญชาติปี ๒๕๕๑ ประเภทคนไร้รากเหง้าไม่ปรากฏบิดามารดา มีการสํารวจในปี 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ กใ็ห้อยู่ได้ และกรณีเกิดในไทยอย่างน้อย ๑๐ ปีกใ็ห้สัญชาติ
ไทยได้เลย และบุคคลท่ีทําคุณประโยชน์กับประเทศที่มีหน่วยงานรองรับก็ให้
สถานะได้เช่นเดียวกัน โดยกรณีการเกิดในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก็จะอนุมัติให้เฉพาะรายด้วย สําหรับนโยบายสําหรับสตรี มี
ครรภ์และผู้สูงอายุนั้นส่วนนี้จะได้รับการดูแลโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ นอกจากนี้ก็จะมีการดําเนินการในส่วนที่มีความตกลงภาคี 
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อนุสัญญาระหว่างประเทศด้วยนายวิชาญ ถามต่อว่าเรื่องแรงงานต่างด้าวจะซึ่ง
มันเยอะจะจัดการให้ชัดเจนอย่างไร อยากให้กําหนดนโยบายให้ชัดเจน 
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบเพิ่มเติมว่า
ขณะมีการขยายเวลาให้เป็น ๑๒๐ วันให้แรงงานต่างด้าวข้ามชาติจดทะเบียนให้
ถูกต้อง ๑๒ ศูนย์ ซึ่งเปน็ข้อตกลงระหว่าง ๓ ประเทศต้องทําให้เสร็จในเวลาที่
กําหนด ซึ่งหลังจากนี้ถ้ามีการฝ่าฝืนก็จะมีมาตรการเด็ดขาดมีการจับและปรับ
แน่นอนอย่างเด็ดขาดซึ่งการขยายเวลาครั้งนี้จะครบกําหนดภายใน ๓๑ มีนาคม 
นี้ 
กระทู้ถามเรื่อง กรณีปัญหาการกําหนดตําแหน่งนายอําเภอเป็นตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ถามโดยนายกฤช อาทิตย์แก้ว สมาชิกวุฒิสภา ว่า
รัฐบาลจะมีแนวทางอย่างไร  
พลตํารวจโทชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง
ว่า รัฐบาลได้ทราบปัญหาแล้วโดยให้กรมการปกครองดําเนินการสัมมนาก่อนหน้า
นี้ในเรื่องนี้ให้กําหนดตําแหน่งนายอําเภอเป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น
และได้ข้อยุติแล้ว โดยท่ีประชุมมีความเห็นว่าจําเป็นจะต้องกําหนดเป็นตําแหน่ง
ดังกล่าว โดยจะได้นําเสนอความคิดเห็นนี้ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยและ
นําเสนอกพ.เพื่อปรับเปลี่ยนตําแหน่งต่อไป  โดยเบื้องต้นได้ให้ ๔๗๖ อําเภอให้
เป็นตําแหน่งเบื้องต้นไปพลางก่อน และสําหรับนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ประธานกพ.มีนโยบายเรื่องดังกล่าวอย่างไรนั้น เบื้องต้นท่านได้มอบให้กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมได้เสนอแนวทางในการกําหนดตําแหน่งใน
การดําเนินการโดยเห็นว่าต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้าราชการพลเรือน
และกฏกพ.ให้มีโครงสร้างให้เป็นนักบริหารและจะมีการจัดโครงสร้างใหม่และให้
มีการเรียกชื่อให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้จะรับไปเร่งรัดให้เกิดการแก้ไขโดยเร็ว
ในการเสนอท่านนายกพิจารณาต่อไป 
นายกฤช ให้ข้อสังเกตว่า ควรสําเนากระทู้ถามและคําตอบในการถามวันนี้ส่งไป
ให้กรมการปกครอง เพื่อแจ้งให้นายอําเภอทุกคนได้ทราบด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดี
สําหรับนายอําเภอ 
กระทู้ถามเรื่อง ขอความชัดเจนในการยกระดับด่านภูดู่ อําเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์ถามโดยนางนฤมล ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาว่า ขณะนี้ 
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กระทรวงมหาดไทยได้นําเสนอเรื่อง การยกระดับจุดผ่อนปรนภูดู่ต่อคณะรัฐมนตรี
ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแล้วหรือไม่ อย่างไร และได้ประสานไปกับสปป.ลาวเพือ่
ทราบสาเหตุอุปสรรคหรือไม่ 
พลตํารวจโทชัชจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง
ว่า ด่านนี้เดิมเป็นด่านธรรมชาติท่ีมีการค้าขายมานาน ซึ่งในปี ๒๕๔๖ รัฐได้มี
ความพยามยามเจรจายกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ต่อมาปี ๒๕๕๒ รัฐก็ได้
อนุมัติสร้างอาคารสถานที่ และตลาดในพื้นที่ และในปี ๒๕๕๓ ได้มีการก่อสร้าง
เพิ่มศักยภาพให้ส่วนอื่นเพิ่มขึ้น และในปีนี้ในทีสุ่ดรัฐก็ได้ผลักดันโครงการนี้ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์และสปป.ลาวได้ตกลงเพื่อลงนามให้เป็นจุดผ่านแดน
ถาวรแล้ว ซึ่งจะได้ประกาศเป็นจุดถาวรต่อไป ซึ่งขั้นตอนก็จะได้มีการดําเนินการ
ร่างของกระทรวงมหาดไทยประกอบการเปิดจุดซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการดําเนินการร่าง
อยู่ นอกจากนี้ไทยเราก็ได้ให้เงินลาววงเงิน ๗๑๘ ล้านบาทเพื่อสร้างถนนจากไทย
ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย และเมื่อวันที ๒๑ มกราคมที่ผ่านมาก็ได้เร่งรัดให้มีการ
ก่อสร้างให้เสร็จท้ังในแดนไทยและลาวเพื่อจะได้ทันการเข้าสู่อาเซียน ซึ่งทางลาว
ก็ได้ตอบว่าในปี ๒๕๕๗ จะได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ สรุปเรื่องนี้ก็ได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และการยกระดับด่านผาแก้วนั้นกระทรวงต่างประเทศได้รายงาน
ว่า จะเสร็จในกลางปีหน้าตามท่ีได้สอบถาม 
 จากนั้นประธานฯได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควร
ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ ๒๕๕๓ ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคจํานวน ๒ คนปรากฏว่านายพันธ์ศักด์ิ จันทร์ปัญญา และนาย
ประเสริฐ อภิปุญญา เปน็ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรก จึงเป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นบุคคลผูส้มควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนําเสนอให้วุฒิสภาพิจารณา
คัดเลือกเปน็กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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